

TỈNH ỦY HÀ NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

Số 268-BC/TU

Hà Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2018

<b>ĐẾN</b>	Số: 10
	Ngày: 02/01/2019
	Chuyên: VP, P. S;
	- Các P. S;

- P. CTTT
- VP phối hợp;
- Web Site Sở

## BÁO CÁO

**tổng kết Thông tri số 20-TT/TU, ngày 18/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng đối với phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018**

Qua 5 năm thực hiện Thông tri số 20-TT/TU, ngày 18/11/2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Thông tri như sau:

### Phần thứ nhất

## KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TRI 20 CỦA BAN THƯỜNG VỤ

### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngay sau khi Thông tri được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng công an đảm bảo chất lượng, hiệu quả; ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện các nội dung trọng tâm được đề ra trong Thông tri đảm bảo kịp thời. Hằng năm, ban hành nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung về công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh gắn với thực hiện phong trào “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tri 20 đã chú trọng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng Thông tri 20 trên các phương tiện truyền thông từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an tỉnh trong thực hiện phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tri ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện Thông tri 20 gắn với sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, qua đó góp phần thúc đẩy và phát huy sự chủ động, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Thông tri 20.

## II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

### 1. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục

Tập trung tuyên truyền Thông tri 20 sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh, công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan doanh nghiệp về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, cần, kiệm, liêm, chính, tận tụy với công việc; tác phong của người cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ công an. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với cơ quan liên quan như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Sở Tư pháp... thường xuyên tuyên truyền việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” ở các địa phương, đơn vị<sup>1</sup>; tuyên truyền việc phổ biến giáo dục pháp luật<sup>2</sup>; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Qua đó phản ánh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia giúp đỡ lực lượng công an học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác (19/5), các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết Thông tri 20 của Ban Thường vụ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo lực lượng công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; thường xuyên thông báo gương người tốt, việc tốt định kỳ hàng quý.

### 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

<sup>1</sup> Công an tỉnh tổ chức và duy trì tuyên truyền trực quan tại trụ sở Công an tỉnh và các đơn vị có trụ sở độc lập. Đã treo hơn 200 pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về phong trào và các Cuộc vận động để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ thường xuyên ghi nhớ, học tập và làm theo. Công an tỉnh, Đài PTTH tỉnh và Đài truyền thanh các huyện, thành phố, truyền thanh các xã, thị trấn đã thực hiện và đăng tải trên 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

<sup>2</sup> Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh tổ chức trên 790 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút trên 210 nghìn lượt người tham gia.

## **2.1. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy định nêu gương**

Đã gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Thông tri 20, tạo sức lan tỏa của phong trào trong hệ thống chính trị nói chung và trong lực lượng Công an của tỉnh nói riêng.

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy thành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cụ thể ở từng đơn vị theo hướng thiết thực, ngắn gọn, sát với nhiệm vụ chính trị được giao, để treo tại hội trường, phòng họp đơn vị, trụ sở tiếp công dân để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ghi nhớ, thực hiện. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức bước đầu đã trở thành nề nếp ở một số tổ chức đảng, đơn vị.

Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/ĐUCA về trách nhiệm nêu gương. Nội dung nêu gương đã được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể như: nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng như nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## **2.2. Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”**

Thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự với hình thức, nội dung từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tổ chức tổ chức sơ kết 5 năm triển khai mô hình “3 giảm, 4 giữ”, với tinh thần hướng về cơ sở, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, để dân tin, dân hiểu, dân quý, dân giúp đỡ Công an nhiều hơn. Nhiều đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được tổng kết, nhân rộng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: mô hình “Tổ an ninh tự quản ngõ xóm” ở xã Nhân Bình - Lý Nhân; mô hình “3 giảm, 4 giữ” tại thành phố Phủ Lý, mô hình “Xây dựng xã không có tệ nạn ma túy” tại thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Hải - Duy Tiên và xã Tiên Tân - thành phố Phủ Lý, cụm liên kết “An toàn về an toàn trật tự trong khu công nghiệp” ở thị trấn Đồng Văn - Duy Tiên, mô hình 2+1 của Hội Cựu chiến binh thị trấn Bình Mỹ - Bình Lục... Duy trì 57 mô hình, điển hình

tiên tiến đang phát huy hiệu quả<sup>3</sup>; nhân rộng 13 mô hình vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như: “*Trường - phường đảm bảo an ninh, trật tự*”; “*Xã không có tội phạm, tệ nạn ma túy*”; “*Đoạn đường kiểu mẫu, đảm bảo hành lang an toàn giao thông*”; “*Tiếng kèng an ninh*” ...

Trong 05 năm, có 25 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ghi nhận, khen thưởng.

### **2.3. Tăng cường phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự**

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tổ chức phong trào thi đua “Học tập thực hiện Sáu điều Bác hồ dạy Công an nhân dân”. Phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác an ninh trật tự; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều quy định, chương trình, quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành với Công an tỉnh và các đơn vị trong Công an tỉnh được ký kết và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt như: Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh; Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh về công tác nội chính...

Nâng cao hiệu quả hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an, Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm, tạo điều kiện, hằng năm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự.

### **2.4. Phát huy vai trò giám sát, góp ý của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện Thông tri**

Thông qua nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lực lượng Công an các cấp với cơ quan, doanh nghiệp, với nhân dân; hội nghị đánh giá tình hình an ninh trật tự và kiểm điểm Cảnh sát khu vực hàng năm; qua các hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND các cấp; qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua gửi các văn bản nhận xét, đánh giá; qua hòm thư góp ý; qua đường dây nóng của các đơn vị trong lực lượng Công an; qua thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên

<sup>3</sup> như: “*Xứ họ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn ANTT*” ở xã Châu Giang; “*Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ an toàn về ANTT*” tại Phường Lê Hồng Phong; “*Tiểu khu văn hóa, hộ gia đình an toàn về ANTT*” tại thị trấn Bình Mỹ; “*Tổ nhân dân tự quản, tự phòng, tự hòa giải*” tại xã Liêm Thuận...

chức và người dân đã phản ánh hơn 3.500 ý kiến về tình hình an ninh, trật tự, về công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an, về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, văn hoá ứng xử của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an trong tỉnh. Qua đó đã góp phần giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Quyết định số 978-QĐ/TU, ngày 03/4/2018 của Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; Hướng dẫn số 26-HD/TU về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị, trong 05 năm Công an tỉnh đã tổ chức 02 buổi đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên, hội viên; chỉ đạo tổ chức 45 buổi đối thoại giữa bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị với đoàn viên, hội viên cơ sở. Thông qua đối thoại trực tiếp đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, giúp cán bộ, chiến sỹ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị với thái độ tích cực, góp ý thẳng thắn, có trách nhiệm; đề xuất nguyện vọng trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu.

Hàng năm, lực lượng công an các huyện, thành phố đã tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" để lấy ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể về đạo đức, lối sống, văn hóa, giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của lực lượng Công an xã. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đề dân tin, dân ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp nhận ý kiến hai chiều từ người dân và lực lượng Công an, giúp cho mối quan hệ này ngày càng khăng khít, phát huy hiệu quả trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Duy trì thực hiện tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tình hình an ninh trật tự tại địa bàn phụ trách của cảnh sát khu vực theo Thông tư số 09/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, kết quả hàng năm 11/11 phường đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình an ninh trật tự tại 45 địa bàn phụ trách của cảnh sát khu vực, tổng số có hơn 1.000 đại biểu dự, gần 300 ý kiến đóng góp về tình hình an ninh trật tự, góp ý đối với lực lượng cảnh sát khu vực và tập thể công an phường, có nhiều ý kiến đóng góp về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia công tác an ninh trật tự của cán bộ cơ sở và nhân dân. Do đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ tiếp xúc phục vụ nhân dân, lễ tiết tác phong, hành vi ứng xử, giải quyết các công việc có liên quan đến công dân của lực lượng cảnh sát khu vực, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

### ***2.5. Kết quả thực hiện các mặt công tác công an***

Thực hiện Thông tri 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào học tập Sáu điều Bác dạy. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tri, lực lượng Công an tỉnh đã có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT, nổi bật là:

*Trên lĩnh vực đảm bảo An ninh quốc gia:* Đã triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động nắm chắc tình hình, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Đặc biệt, đã chủ động nắm chắc tình hình khiếu tố liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng... tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp không để tái phát “điểm nóng” về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh trật tự ở địa phương. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; không để xảy ra các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối trên địa bàn tỉnh và không có người địa phương tham gia tuần hành, biểu tình ở Hà Nội. Khởi tố, bắt tạm giam và triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn phiên tòa xét xử đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân Trần Thị Nga. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

*Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội,* đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy và quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Liên tục mở các đợt cao điểm phát động quần chúng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung giải quyết các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Điều tra, khám phá 1.272/1.540 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 82.62%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra 104/107, đạt 97%. Triệt xóa 52 đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh về Hà Nam tiêu thụ; triệt xóa 351 điểm, tụ điểm mua bán ma túy; bắt 1.442 vụ, 2.438 đối tượng tội phạm ma túy. Bắt, vận động đầu thú 426 đối tượng truy nã; tiếp nhận và giải quyết 3.032/3.200 tin báo, tố giác tội phạm, đạt 95%; phối hợp đưa ra xét xử lưu động 449 vụ án điểm tại các địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục và răn đe các loại tội phạm. Không để xảy ra các hoạt động tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, không để tội phạm hoạt động lộng hành.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội được tăng cường; tai nạn giao thông được kiểm chế cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp giữa 4 lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát cơ động trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống đua xe trái phép. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 97.812 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền trên 131 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe 2.724 trường hợp; tình trạng xe ô tô chở quá tải trọng và coi nới thành xe, thùng xe trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được giải quyết. Tổ chức kiểm tra 9.557 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện, xử lý 638 lượt cơ sở